

## โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD)

# มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)

ครั้งที่  
29/2567

โดยระบบทดสอบ e-Testing สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

### วัตถุประสงค์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ทำบัญชีและบุคคลทั่วไปที่สนใจต้องการทบทวนความรู้ วัตถุประสงค์ด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) และหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สามารถเข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs)



วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เวลา 09.00 - 13.00 น.

ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
(ทราบผลสอบทันที จากระบบ e-Testing หลังจากสอบเสร็จ)

### เงื่อนไขและระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบ

ข้อสอบปรนัย จำนวน 105 ข้อ (หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จำนวน 10 ข้อ)



สามารถทบทวนความรู้ได้จากชุดมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) (ปรับปรุง 2565) ข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 คู่มือประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2564 หนังสือ บทความ หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อสอบเนื้อหาการทดสอบ



สามารถนำหนังสือหรือเอกสารเข้าห้องทดสอบได้ (Open book exam) จัดเตรียมมาด้วยตนเอง



ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าห้องทดสอบ เช่น โทรศัพท์มือถือ Notebook ipad นาฬิกาสมาร์ทวอച്ച് ฯลฯ



ให้นำอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าทดสอบมาด้วยตนเอง เช่น ปากกา น้ำยาลบคำผิด เครื่องคิดเลขที่ไม่มีสูตรคำนวณ



ผู้เข้าทดสอบที่สอบผ่านการทดสอบ ต้องได้คะแนนร้อยละ 60



ผู้เข้าทดสอบที่ผ่านการทดสอบจะได้ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการในปีที่ผ่านการทดสอบ สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นับได้ “ด้านบัญชี จำนวน 19 ชั่วโมง ด้านจรรยาบรรณ จำนวน 1 ชั่วโมง” และผู้ทำบัญชี นับได้ “ด้านบัญชี จำนวน 20 ชั่วโมง”



ผู้เข้าทดสอบที่ไม่ผ่านการทดสอบจะได้ชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการในปีที่เข้ารับการทดสอบ สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นับได้ “ด้านบัญชี จำนวน 3 ชั่วโมง ด้านจรรยาบรรณ จำนวน 1 ชั่วโมง” และผู้ทำบัญชี นับได้ “ด้านบัญชี จำนวน 4 ชั่วโมง”



### ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for NPAEs) (ปรับปรุง 2565)
2. หลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

### โครงการนี้เหมาะสำหรับ

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี
2. บุคคลทั่วไป ที่มีประสบการณ์และได้ใช้ TFRS for NPAEs ในการปฏิบัติงาน

### อัตราค่าทดสอบ (รวม VAT)

1,800 บาท

สมัครสอบได้ที่ <https://e-testing.tfac.or.th>

เลขที่ 133 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
Tns. 02 685 2500 โทร 2544 ศูนย์ทดสอบและประเมินผล 099 621 9326 Email: Testing@tfac.or.th  
ส่วนการเงิน (ค่า) 2523, 2583 E-mail : finance@tfac.or.th



@tfac.family

